



ที่ กต ๐๗๐๓/๕๘๐

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ
พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
๒. รายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศขอความเห็น

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุม
ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (Informal APEC Leaders' Retreat) มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมือง
การต่างประเทศ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ นิวซีแลนด์มีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
อย่างไม่เป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายกรัฐมนตรี
นิวซีแลนด์เป็นประธาน และเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมจะรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ ที่ผ่านมา การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีเท่านั้น
อย่างไรก็ดี นิวซีแลนด์เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๔ ริเริ่มการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นการเฉพาะกิจในปีนี้ เพื่อให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคพิจารณาความร่วมมือพื้นฐานที่ปฏิบัติได้จริง (practical
building blocks) ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในระดับภูมิภาค ผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและกำหนดนโยบายร่วมกันเพื่อให้เอเปคพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการเป็นการร่วมกันกำหนดแนวทาง
ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค โดยจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อมอบหมายส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

/ ๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โดยที่การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไม่สามารถให้การรับรองภายหลังการประชุมได้ กระทรวงการต่างประเทศจึงขอความกรุณานำเสนอ คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤตทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมุ่งเน้น ๓ หัวข้อหลัก คือ (๑) การเจริญเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและครอบคลุม อาทิ การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชน การสร้างความเชื่อมโยงที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อ การจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ (๒) นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ จากดิจิทัล อาทิ การปฏิรูปโครงสร้าง การสร้างงานและโอกาสในสาขาใหม่ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อ เพิ่มการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และ (๓) การค้าและการลงทุน อาทิ การเร่งรัดการผลิตและกระจายวัคซีน ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง การอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย สินค้าและบริการ และการสนับสนุนกระบวนการขององค์การการค้าโลกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด ๆ

๖. ผลกระทบ

เอกสารผลลัพธ์เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ และการสร้างการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม และยั่งยืน นอกจากนี้ หลักการพื้นฐานของเอเปคคือการเป็นเวทีที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ ประสบการณ์ระหว่างกัน และไม่ใช้เวทีการเจรจา การดำเนินงานของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจึงเป็นไป โดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศได้เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง เอกสารผลลัพธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยหน่วยงานที่แจ้งเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐาน

/ สินค้าเกษตร...

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระสำคัญของเอกสารแต่มีข้อเสนอปรับถ้อยคำให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมกิจการสตรี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับนิวซีแลนด์เพื่อเสนอปรับถ้อยคำตามความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ รายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศขอความเห็นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

โดยที่เอกสารผลลัพธ์ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๑๐.๒ เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมดีวินัย)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐๗ (ดูลินีตี ๐๘ ๕๑๓๙ ๑๐๒๘)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th